

*
Số 13 -TT/HU

Tam Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2018

THÔNG TRI

Về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Tam Dương, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ các cấp ngày càng vững mạnh, thực sự là cơ sở chính trị của Đảng, chính quyền, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tuy nhiên, công tác mặt trận nhiệm kỳ qua còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới như: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đúng, đủ về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân ở một số nơi chưa chủ động; việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại một số cơ sở còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân có việc còn bị động; chưa khai thác hết thế mạnh trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; kết quả giám sát và phản biện xã hội ở các cấp, nhất là cấp cơ sở chưa thực hiện tốt.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”. Thông tri số 15-TT/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Để lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp trong huyện đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung lãnh đạo để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp đảng, chính quyền và

các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; tạo điều kiện để Mặt trận các cấp trong huyện thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung các báo cáo, nhân sự và tiến hành tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT, ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các văn bản của trung ương, của tỉnh, của huyện và Điều lệ MTTQ Việt Nam về công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp.

- Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, cần đánh giá đúng tình hình nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ qua, nêu rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, rút ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay; phát hiện những vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết trong nhiệm kỳ tới trên tinh thần cụ thể, sát thực tế và khả thi.

- Chương trình hành động của nhiệm kỳ mới cần bám sát tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chỉ thị, kết luận của Đảng và phù hợp với thực tiễn của địa phương; khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận trong việc chủ trì tập hợp, khơi dậy và phát huy các nguồn lực, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

- Việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác mặt trận trong giai đoạn mới; cơ cấu thành phần theo qui định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và các qui định của trung ương, của tỉnh, của huyện để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết, coi trọng tính tiêu biểu, đại diện và tính thiết thực. Nâng cao chất lượng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo. Bảo đảm tỷ lệ phù hợp người ngoài Đảng tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện.

- Cấp ủy các cấp phân công, giới thiệu đồng chí Bí thư hoặc phó Bí thư cấp ủy tham gia ủy ban MTTQ cùng cấp; phân công đồng chí trong Ban Thường vụ hoặc cấp ủy để hiệp thương giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam cùng cấp.

- Bám sát các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy để kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời mở rộng và tạo điều kiện để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, cán bộ không chuyên trách, cộng tác viên của MTTQ các cấp.

